

### การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

เรื่องนี้กรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งต้องการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ไปเข้ารับ การตรวจรักษาที่โรงพยาบาลจริงหรือไม่ กรณีเช่นนี้ โรงพยาบาลจะเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าว ได้หรือไม่ และเปิดเผยได้เพียงใด

นายคณองเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกลางน้ำได้ลงชื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ แต่ต่อมาได้ยกเลิกการลงชื่อปฏิบัติงานและขอลาป่วยในวันดังกล่าวโดยแจ้งว่าไปเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลประชารักษ์ เทศบาลเมืองกลางน้ำจึงได้มีหนังสือถึงโรงพยาบาลประชารักษ์ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบว่านายคณองได้เดินทางไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จริงหรือไม่ โดยโรงพยาบาลประชารักษ์ได้ส่งประวัติการรักษาของนายคณองพร้อมสำเนาประวัติผู้ป่วยให้เทศบาลเมือง กลางน้ำ นายคณองจึงร้องเรียนว่าโรงพยาบาลประชารักษ์เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนโดยมิชอบ คณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ได้มีหนังสือหารือ ต่อคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการว่าเทศบาลเมืองกลางน้ำ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๔ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่

คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสรุปว่า นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การที่เทศบาลเมืองกลางน้ำขอตรวจสอบว่านายคณอง ได้เดินทางไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จริงหรือไม่เพื่อประกอบการพิจารณา อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ลาป่วยตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ การดำเนินการดังกล่าว ของเทศบาลเมืองกลางน้ำจึงสามารถกระทำได้ตามขอบอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ เทศบาลเมืองกลางน้ำขอตรวจสอบเพียงว่านายคณองได้เดินทางไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จริงหรือไม่ มิได้ร้องขอสำเนาประวัติผู้ป่วยของนายคณองแต่อย่างใด การที่โรงพยาบาล ประชารักษ์ส่งสำเนาประวัติผู้ป่วยของนายคณองให้เทศบาลเมืองกลางน้ำอาจเป็นการเปิดเผยนอกขอบ วัตถุประสงค์แห่งการขอตรวจสอบข้อมูลของเทศบาลเมืองกลางน้ำและเป็นการให้ข้อมูลที่เกินความจำเป็น

มีข้อสงสัยการปฏิบัติและใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ - ๗๙

หนังสือตอบข้อหารือ คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ที่ นร ๐๑๐๘/๔๓๘๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

นายเฉลิมพล เลียบทวี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”